

## Biz Movement

● เป็นประจำทุกปี ที่สหพันธ์ต้องขนสินค้ามากมายมาลดกระหน่ำในงาน “สหกรุป แฟร์” ซึ่งปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. และเช่นกันที่ **บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา**

ประธานเครือสหพัฒน์ ต้องมาร่วมงานแถลง โดยนั่งอยู่ด้านล่าง ปล่อยให้บรรดาทายาทตระกูล “โชควัฒนา” ให้ข้อมูลบนเวที ไม่ว่าจะเป็น “ธรรมรัตน์-พิภพ-เวทิต โชควัฒนา และ วีรดา อัมพันวงษ์ (โชควัฒนา)” เห็นอย่างนี้เลยได้ถามบุญยสิทธิ์ว่า



บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

มองทายาทคนไหนให้เข้ามาสืบทอดอาณาจักรสหพัฒน์บ้างไหม? คำตอบที่ได้รับคือ “**กิดูเอาสิ บนเวทีมีใครบ้าง**”

● เพราะการปรับภาษีแต่ละครั้งมักจะมีผลกระทบตามมากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นกันกับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่จะประกาศใช้วันที่ 16 ก.ย.นี้ ด้วยอัตราภาษียังไม่เคาะ โดยรัฐกำลังสำรวจราคาขายปลีกแนะนำในตลาดมาใช้เป็นฐาน เลยทำให้มีภาคธุรกิจหลายส่วนกังวลมาก ที่หนักหน่อยเห็นจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ เพราะในการสัมมนา “พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร” ตัวแทนจากอุตสาหกรรมยานยนต์ **อานูภาพ ทัดพิทักษ์กุล** ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และภาษีอากรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงกับขอวิงวอนรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษได้ไหม? ให้ประกาศอัตราภาษีให้ทราบภายในสิ้นเดือนนี้เลย ซึ่งการพูดครั้งนี้เรียกว่าใช้น้ำเสียง “ออดอ้อนสุดๆ”

● ถูกเชิญให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการสัมมนา สอบถามวิทยากรทุกคนบนเวที แต่พอจบรอบ มีโอกาสพูดคุยกับ **จรณชัย ศัลยพงษ์** ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ถึงการจัดเก็บภาษี

แบบใหม่ สิ่งที่อยู่ประกอบการกังวลตรงกันหมด คือ การคำนวณฐานภาษีโดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำว่าจะอย่างไร ยังไม่รวมถึงการจัดภาษีเครื่องดื่มให้ความหวาน ที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ต้องลุ้นต่อว่าจะออกมาเป็นอย่างไร

● อีกกลุ่มที่กระทบพอสมควรเรื่องภาษีสรรพสามิตใหม่คือ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่พอต้องมาพูดแสดงความเห็นในฐานะตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ปัญหาใหญ่กลับเกิดขึ้นกับ **ธนากร คุปตจิตต์** นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ที่ออกตัวว่า “ปกติเวลาผมจับไม้ค้ ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 นาที นี่ให้พูด 7 นาที เป็นปัญหาสำหรับผมพอสมควร” เรียกเสียงหัวเราะผ่อนคลายประเด็นเครียดได้ไซ

● เอาใจคอหนังอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหารหญิงเก่ง **สุวรรณี ชินเขียวชาญ** แห่งโรงพยาบาลนตร์เอส เอฟ เด็นหน้าจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติล่าสุดเซ็นโปรเจค “เทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์ 2560” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ส่งหนังจากประเทศสิงคโปร์ 5 เรื่อง 5 รัชชาติ พร้อมบรรยายภาษาไทยทุกเรื่อง ให้คอหนังได้ชมฟรีตั้งแต่ 22-25 มิ.ย.นี้ ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์



สุวรรณี ชินเขียวชาญ

● สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมจัดงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ : Home Builder & Materials Expo2017” ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค.นี้ ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แมงงานใหญ่ **ศิริพร สิงห์ธัญ** อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ แอบกระซิบมาว่า...งานนี้...งานเดียว!!!ที่รวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำในประเทศไทยไว้มากที่สุด

● “**บราเดอร์**” แนะนำเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก (P-TOUCH TUBE) รุ่น PT-E850TKWLI พิมพ์ปลอกท่อและฉลากด้วยเทปเคลือบลามิเนต โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง พร้อมแบตเตอรี่ในตัว พร้อมสั่งพิมพ์ฉลากด้วยคีย์บอร์ดบนเครื่องพิมพ์เชื่อมยูเอสบีกับคอมพิวเตอร์ รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน